

“เยี่ยมชมรม ชมกิจกรรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร”

นางสาวศิริกัญญา กระดุมพี
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธานินทร์ อยู่ศิริ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียน คือ เรียนดี วินัยเด่น เป็นประโยชน์ ต่อชุมชน

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนหนองคายวิทยาคารเข้าร่วมการจัดกิจกรรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในสถานศึกษา และเป็นโรงเรียนเครือข่ายแกนนำในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ภายใต้การดูแลของ อาจารย์จริภัทร อิตถุทธิ์ รับหน้าที่ครูที่ปรึกษาชมรมหนึ่งเดียวของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

อาจารย์จริภัทร อิตถุทธิ์ เล่าถึงแนวทางการจัดกิจกรรมชมรมคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนว่า ได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภค และตระหนักในสิทธิของผู้บริโภค โดยการจัดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ภายในโรงเรียน จัดฝึกอบรมให้นักเรียนเป็น ยูว.อสคบ. (ยูวอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค) เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในโรงเรียนและสู่ชุมชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้บริโภค มิให้ถูกเอาเปรียบจากการกระทำของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ชมรมยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานและชุมชนในช่วงเทศกาลงานประเพณีในท้องถิ่น

ส่วนการจัดกิจกรรมของชมรมนั้น มีการจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ เสี่ยงตามสาย ซึ่งยูว.อสคบ. ได้ผลิตสื่อแผ่นพับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นต่างๆ แจกภายในโรงเรียนและชุมชนทั่วไป และในอนาคตจะมีการจัดทำห้องจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ มีจุดรับเรื่องร้องเรียนภายในโรงเรียน และนำความรู้เรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคไปเผยแพร่สู่โรงเรียนเครือข่ายต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียน ครูที่ปรึกษาชมรมคุ้มครองผู้บริโภคและนักเรียน (ยูว.อสคบ.) ทุกท่าน และขอยกย่องทุกท่านจากใจจริงที่มีจิตอาสา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

อ้างอิง : ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


